

บัญชีรายงานราคาเข้าเปลือก เข้าสาร ที่ซื้อ ขายกัน
ในหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ จำนวนดับคาหะที่ ๓
หน้า ๔๓๘ จำนวนดับคาหะที่ ๔ ของเดือนมิถุนา
ยนศก ๑๒๕ หน้า ๔๔๐

บัญชีรายงานน้ำฝนน้ำท่าระหว่าง ๗ วันตั้งแต่วันที่ ๓
ถึงวันที่ ๗ มิถุนายนศก ๑๒๕ หน้า ๔๔๓

บัญชีระดับน้ำท่าในต่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างเมือง
ไชยนาท และ เมือง สิงห์บุรีที่ได้ตรวจวัดระดับน้ำแต่
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม หน้า ๔๔๒
ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคมศก ๑๒๕ หน้า ๔๔๓

ประกาศตั้งมณฑลปัตตานี

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือ
กระหม่อมให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า แต่ก่อนมา
จนเวลาขึ้นบริเวณ ๗ หัวเมืองมีข้าหลวงใหญ่ปกครอง
ขึ้นอยู่ในข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรม
ราช ทรงพระราชดำริเห็นว่า ทุกวันนี้การ
ค้าขายในบริเวณ ๗ หัวเมืองเจริญมากขึ้น และการ
ไปมาถึงกรุงเทพฯ ถัดดอกดีกว่าแต่ก่อน บริเวณ
๗ หัวเมืองมีท้องที่และจำนวนผู้คนพลเมืองมาก สม
ควรที่จะแยกออกเปนมณฑลหนึ่งต่างหากให้ตั้งดอกแก่
ราชการ และการที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญ
ให้ยิ่งกว่าแต่ก่อนได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้แยกบริเวณ ๗ หัวเมืองออกต่างหากจากมณฑล
นครศรีธรรมราช และให้จัดตั้งเปนมณฑลเทศาภิ
บาล ขึ้น อีก มณฑล หนึ่ง ให้ เรียกว่ามณฑลปัตตานี
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศักดิ์เงิน

เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการ มณฑล
ปัตตานีสืบไป

ประกาศมาณวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
รัตนโกสินทรศก ๑๒๕

(ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ประกาศการใช้เงินตราสยามมณฑลภูเก็ต
รัตนโกสินทรศก ๑๒๕

พระยาสุริยานุวัตร เสนาบดีกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ รับพระบรมราชโองการได้เกล้าฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประ
กาศจงทราบทั่วกันว่า ในมณฑล ภูเก็ตซึ่งมีเงิน
ตราต่างประเทศเข้ามาใช้ อยู่แพร่หลาย แต่ราคา
เงินต่างประเทศ นั้นไม่ยั่งยืน เพราะ เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอจึงเป็นที่ เสื่อมเสียผลประโยชน์ ใน ทางค้าขาย
ของราษฎรในมณฑลนั้นอยู่เป็นอันมาก เพื่อประ
สงค์จะไม่ให้ราษฎรในมณฑลภูเก็ตเสียผลประโยชน์
ในทางค้าขาย เพราะเหตุที่กล่าวมาแล้วและเพื่อจะ
ให้เป็นความสดอกในการค้าขายทั่วไป

จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ
หม่อม ให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ออกกฎข้อบังคับตามมาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติ
เงินตรา รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ ตั้งต่อไปนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ได้ตั้งในประกาศนี้เป็นต้นไป
ให้ใช้บรรดาพระราชบัญญัติและกฎข้อบังคับ อัน
ว่าด้วยการ ใช้เงินตราสยามนี้ เป็นกฎหมาย ศดอก
ไปทั้งมณฑลภูเก็ต ให้ตั้งมือใช้เงินบาทและเงิน
ตราปดักกับอัฐทองแดง ซึ่งเป็นส่วนของเงินบาทนั้น